

Số: /BC-SGDĐT

Đắk Nông, ngày

BÁO CÁO
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
và nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau:

I. Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020

1. Công tác chỉ đạo

Trong năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong công tác tuyên truyền, giáo dục đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học: Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 15/1/2020 về Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020 yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh ngay từ đầu năm học; Công văn số 2274/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 20/12/2019 về việc bảo đảm trật tự ATGT, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020; Công văn số 498/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 21/4/2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian cách ly dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 37/KH-SGDĐT ngày 17/4/2020 về việc tổ chức Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2020; Công văn triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2020; Công văn 655/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 27/5/2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong học sinh phổ thông; Công văn số 1109/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 18/8/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh; Công văn về việc tuyên truyền vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em ; Công văn về việc bảo đảm trật tự ATGT, ANTT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021.

Thực hiện chỉ đạo của ngành Giáo dục, các trường học đã kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn giao thông, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong việc xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT trong trường học; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo tất cả cán bộ giáo viên và học sinh các trường học nâng cao ý thức chấp

hành nghiêm quy định pháp luật về ATGT; ký cam kết giao thông ngay từ đầu năm học; sơ kết, tổng kết công tác ATGT gắn với hoạt động giáo dục chung.

2. Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông được các cơ sở giáo dục thực hiện ngay từ đầu năm học. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh được nghỉ học trong một thời gian dài nên Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh và giáo viên đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông trong thời gian nghỉ học và giãn cách xã hội. Khi học sinh quay lại trường sau thời gian nghỉ học, đầu năm học mới 2020-2021 các trường học tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp và lồng ghép trong các tiết giảng dạy của giáo viên.

Trong năm 2020, 100% các cơ sở giáo dục đã quán triệt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm các quy định “đã uống rượu, bia - không lái xe”, “đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện” và “thắt dây an toàn khi đi ô tô”, “không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “không phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng bất ngờ”, không chở quá số người quy định, quan sát an toàn khi qua đường, rửa tay sát khuẩn và bịt khẩu trang khi tham gia giao thông.

Các trường học đã tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh về tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao xe mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm.

Công tác phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với các cơ quan, ban, ngành liên quan của địa phương được chú trọng. Các trường học đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn, Đoàn thanh niên, đội dân phòng địa phương đảm bảo ATGT trước cổng trường vào giờ cao điểm, giờ tan trường; đồng thời, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm ATGT của học sinh giúp giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và cán bộ giáo viên.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ban tổ chức cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” đã đổi hình thức từ thi làm bài trực tiếp trên giấy qua hình thức thi online. Cuộc thi tiếp tục được giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Kết quả ngành Giáo dục Đắk Nông có 03 giáo viên và 15 học sinh đạt giải (01 giải ba và 17 giải khuyến khích).

Năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và công ty TNHH Tân Hòa Lợi đại diện Head Honda Việt Nam

tại Đăk Nông đã trao 16.952 mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh và trao 45 mũ bảo hiểm (6-15 tuổi) cho học sinh Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập tỉnh, trao 54 mũ bảo hiểm cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Đăk Glong, trao 21 mũ bảo hiểm cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập tỉnh.

3. Tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông năm 2020

Trong năm 2020, tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các trường học trên địa bàn tỉnh tương đối đảm bảo. Số học sinh vi phạm trật tự ATGT giảm đáng kể so với cùng kỳ có 01 học sinh tử vong, 03 học sinh bị thương (năm 2019 có 11 học sinh vi phạm, 5 học sinh bị thương, 3 học sinh tử vong).

Tuy nhiên tình trạng một số học sinh không đủ tuổi điều khiển phương tiện xe máy có phân khối lớn đến trường vẫn còn diễn ra. Trong quá trình tham gia giao thông một số học sinh chưa chấp hành đầy đủ các quy định về trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi quá tốc độ cho phép, chở quá số người quy định...

II. Nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 10/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW; Nghị quyết 88/2011/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ, Sở giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; các chương trình, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; trước mắt triển khai thực hiện tốt chủ đề Năm an toàn giao thông năm 2021 là “*Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông*”, trọng tâm là:

Tăng cường công tác quản lý, phối hợp các cơ quan chức năng địa phương trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh.

Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động con em thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông; quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những học sinh vi phạm an toàn giao thông để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới mọi đối tượng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tại các cơ sở giáo dục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn

giao thông trong các hoạt động ngoại khóa và lồng ghép trong các giờ học chính khóa.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Chú trọng tuyên truyền về văn hóa tham gia giao thông, ý thức tham gia giao thông trong điều kiện tình hình thời tiết không thuận lợi và thực trạng giao thông tại địa phương (một số tuyến đường có mặt đường hẹp, cung đường dốc ngoằn ngoèo, hành lang an toàn giao thông một số nơi bị lấn chiếm...)

Tiếp tục triển khai mô hình ATGT cấp tiểu học tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám huyện Đắk Mil; Triển khai các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức.

Trên đây là báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông kính gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Vụ GDCTHSSV (để báo cáo);
- Giám đốc, PGĐ Phan Thanh Hải (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH-QLCL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Thanh Hải